

บทที่ ๒

ละคอนรำ

ความหมายและที่มาของละคอนรำ

ละคอน โดยทั่ว ๆ ไปหมายถึงการ เล่นอย่างหนึ่ง ซึ่งเล่นเป็นเรื่องราว มีเนื้อความ เหตุการณ์เกี่ยวโยง เป็นตอน ๆ ตามลำดับ เรื่อง การ เล่นนี้ของประกอบด้วยการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของผู้เล่น โดยที่การ เล่นนี้อาจจะไม่ตองอาศัยคำพูดหรือคำร้องก็ได้

ละคอนแต่ดั้งเดิมของไทยมีอยู่แต่เฉพาะละคอนรำอย่างเดียว ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้น เราเรียกการ เล่นเป็น เรื่องราวโดยใช้ศิลปะแห่งการรำประกอบว่า ละคอน ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันที่ว่า ละคอนนี้หมายถึงละคอนรำ แต่ต่อมาภายหลัง เมื่อเกิดมีละคอนประเภทอื่นขึ้นมา เช่นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดละคอนร้อง ละคอนพูดขึ้น เราจึงเรียกละคอนที่ใช้ศิลปะแห่งการรำประกอบนั้นว่า ละคอนรำ

การฟ้อนรำ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแบบแผนการเล่นละคอนรำ เวลาที่ฟ้อนรำนั้น ผู้ดูจะสามารถเข้าใจได้ว่าตัวละครกำลังตกอยู่ในอารมณ์อย่างไร หรือทำกิริยาอาการอย่างไร โดยพิจารณาจากท่ารำ พัสตรี หลวงวิจิตรวาทการได้ให้คำอธิบายในเรื่องท่ารำไว้ในหนังสือ "นาฏศิลป์" ดังนี้

- เมื่อตัวละคอนใช้มือซ้ายจับขมวดมมาใกล้ปาก แสดงว่ายิ้มหรือดีใจ
- เมื่อตัวละคอนใช้มือใดมือนึงชูที่คอ ชูนิ้ว กระพริบเท้า แสดงว่าโกรธ
- เมื่อตัวละคอนใช้สองมือประกอง แสดงว่าช้ำ
- เมื่อตัวละคอนใช้สองมือพาดประสานกันที่หน้าอก แสดงว่ารัก
- เมื่อตัวละคอนแหม่มมือทั้งท่า ๆ แล้ว โบกขึ้น แสดงว่าปฏิเสธ

๑ ๒ ๑

ก่อนที่ไทยจะมีละคอนรำ ไทยมีศิลปะการฟ้อนรำพื้นเมืองอยู่แล้ว อาทิเช่น การรำซุม รำแม่ศรี รำเพลงเกี่ยวข้าว ฯลฯ การขับร้องฟ้อนรำอย่างนี้ไม่ได้แสดงเป็นเรื่องราว จึงจัดรวมอยู่ในจำพวก

เกี่ยวกับระบำ (๑) ละคอนรำเกิดขึ้นเมื่อไทยได้รับวัฒนธรรมทางด้านละคอนมาจากอินเดีย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก็ทรงสันนิษฐานว่า "การเล่นละครรำ ไทยเราได้คำรามาแก่อินเดียเป็นแน่ ข้อนี้ไม่มีที่สงสัย ถึงละครพม่าและละครชวาก็ได้คำรามาไปแก่อินเดียเช่นเดียวกับเรา" (๒)

การที่ไทยได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปการพ้อนรำมาจากอินเดีย ทำให้มีผู้คิดแบบแผนของการรำเป็นท่าต่าง ๆ ขึ้น และตั้งชื่อกำกับท่ารำนั้น จึงเกิดมีท่าร่าท่ารำของไทย เหมือนกับตำรานาฏยศาสตร์ของอินเดีย มีคำกลอนของเกาเอกท่าร่าท่าต่าง ๆ ไว้ดังนี้

เทพประนม, ปฐม, พรหมสีหน้า
 สอดสรอยมาลา, ชานางนอน
 ฆาตาเพียงไหล่, พิสมัยเรียงหมอน
 กังหันร่อน, แหกเสาเข้าวัง
 กระจ่ายชมจันทร์, จันทร์ทรงกลด
 พระรถโยนสาร, มารกลีบหลัง
 เยื้องกราย, ญุยฉายเข้าวัง
 มังกรเลียบทามจุลินท์
 กิณตรีรำ, ชำชางประสานงา
 ท่าพระรามากังศิลป์
 ภมรเคล้า, มัจฉาชมวาริน
 หลงไหลไค้สิน, หงสลิ้นลา

(๑) การจัดการขับร้องพ้อนรำเข้าอยู่ในจำพวกเดียวกับระบำนี้ ถ้อยตามหลักของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือ "นาฏศิลป์" และนายมนตรี ตรีโมท ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือ "การละเล่นของไทย"

(๒) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ตำนานละครไทย. (พระนคร. คลังวิทยา, ๒๕๐๓), หน้า ๑๑.

ท่าโตะเลนทาง, นางกล่อมกั้ว
 ร่ายว้, ชักแข่งฉัดหน้า
 ลมพัดคยอกคอง, บังพระสุริยา
 เหราเลนน้ำ, บัวชูผัก
 นาคามวนทาง, กวางเคินคอง
 พระนารายณ์ฤทธิ์รังศัขวางจักร
 ช่างหวานหญ้า, หมุ่มาณผลาญยักษ์
 พระลักษมณ์แมลงอิทธิฤทธิ์
 กิณรพอนปู่, บุงพอนทาง
 ชักจางนาง, ทานายสารดี
 กระเวนเวหา, ชีมาคีกลี
 ทีโหนโยนทับ, งูขวางคอน
 รำกระบี่สีท่า, จีนสาวไส
 ท่าชนีรายไม้, ทังซอน
 เมฆลาดอแกวกกลางอัมพร
 กิณรเลียบถ้ำ, หนั่งหน้าไฟ
 ท่าเสื่อท่าลายหาง, ช่างท่าลายโรง
 โจงกระเบนทีเหล็ก, แหวงวิสัย
 กรดสุเมรุ, เกรื่อวัลย์พันไม้
 ประดิษฐ์วาท, กิจประคิษฐ์ท่า
 กระทู้คเเกล้า, ชีมาเลียบคาย
 กระทายตองแร้วแคลวถ้ำ
 ชักขอสามสายบายลำนำ
 เป็นแบบรำแทกอนที่นิมา (๓)

(๓)

หอพระสมุทวชิรญาณ, ตำราพอนรำ (พระนคร. โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๕๗),
 หน้า ๔๐ - ๔๑.

บรรดาผู้ที่จะมีเด็กเป็นละคอนมักหัดตั้งแต้อย่างเป็นเด็ก ครูให้หัดรำเพลงก่อน แล้วจึงให้หัดรำไซมท ดังนั้นจึงจำแนกการรำของละคอนรำออกเป็น ๒ ชนิด เรียกว่ารำเพลงหรือรำหน้าพาทย์ และรำไซมทหรือรำบทย

รำหน้าพาทย์

ได้เริ่มการรำตามทำนอง เพลงคนตรีปี่พาทย์ที่บรรเลงประกอบการเล่นละคอนรำ ผู้ฝึกหัดเป็นละคอนจะเริ่มฝึกด้วยการหัดรำเพลงช้า เพลงเร็ว ซึ่งเป็นกระบวนการรำขั้นต้น เพลงที่ใช้ประกอบการรำนี้เรียกว่า เพลงหน้าพาทย์ หมายถึง เพลงที่มีปี่พาทย์บรรเลงเป็นหลัก เพลงปี่พาทย์แต่ละเพลงก็มีความหมาย จังหวะ ทำนอง แตกต่างกัน ทำให้การรำหน้าพาทย์แตกต่างกันไปด้วย เช่น ถ้าเพลงมีทำนองหรือความหมายไปในทางโศกเศร้า การรำก็แสดงความโศกเศร้า ถ้ามีทำนองหรือความหมายไปในทางรำเริงบันเทิงใจ การรำก็แสดงความรำเริงบันเทิงใจ ฯลฯ

นายมนตรี ตราโมท ได้กล่าวถึงเรื่องเพลงหน้าพาทย์ไว้พอเป็นหลักดังนี้

คำว่า "นอก" กับ "ใน" นั้น ใช้ประกอบชื่อเพลงปี่พาทย์ ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้สำหรับประกอบการเล่นละคอนนอกและละคอนใน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับระดับเสียง (๔) ระดับเสียงนอกมีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงใน ๔ เสียง เพลงทุกเพลงอาจจะบรรเลงในระดับเสียงนอกหรือในก็ได้ เมื่อบรรเลงในระดับเสียงนอก ก็เรียกว่า "ทางนอก" เมื่อบรรเลงในระดับเสียงใน ก็เรียกว่า "ทางใน" (๕)

เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบการตรวจผลของมนุษย์และสิ่งใช้เพลง "กราวนอก" เพราะเป็นเพลงที่มีทำนองรื่นเริง อีกเหิม สง่า แต่เต็มไปด้วยความองคางามและแคล้วคล่องว่องไว

(๔) ตรงกับภาษาของสากลว่า Key

(๕) การบรรเลงในระดับเสียงนอก เหมาะกับละคอนนอกซึ่งใช้เสียงผู้ชายร้อง ตรงกับบันไดเสียงโดเมเจอร์ของสากล ส่วนการบรรเลงในระดับเสียงในนั้นตรงกับบันไดเสียงซอลเมเจอร์ของสากล จึงเหมาะสำหรับละคอนในซึ่งใช้เสียงผู้หญิง

ส่วนเพลงหน้าพาทย์ที่ไชยบรรเลงประกอบการตรวจพลของยักษ์ ไซ้เพลง "กราวโน" ซึ่งมีทำนองเสียงไปในทางเสียงต่ำ แสดงความรื่นเริงกล้าหาญอย่างแกร่งกล้า คู่กัน บึกบึน มีวิธีกลองที่ทำให้รู้สึกถึงความใหญ่โตและอึดอัด

เพลงหน้าพาทย์ที่ไชยบรรเลงประกอบการไปมาของสัตว์จำพวกมีปีก เช่นพญาครุฑ หรือนกต่าง ๆ ไซ้เพลง "แฉละ" ซึ่งมีจังหวะเสียงกลองสม่ำเสมอและค่อนข้างเร็ว เปรียบเหมือนกับจังหวะการกวักปีกขึ้นลงขามกิริยาโฉบบินของนก มีอาการบินหวัดเฉวียน ร่อน และเล่นลม ความวิสัยของสัตว์จำพวกนั้น

เพลงหน้าพาทย์ที่ไชยบรรเลงประกอบการสำแดงเดช ไซ้เพลง "คุกพาทย์" ซึ่งเป็นเพลงที่แสดงมหิทธิฤทธิ์ มีจังหวะช้า เร็ว รุกเร้าเป็นตอน ๆ ทำนองเพลงกระตุ้นใหญ่ฟังรู้สึกกราวกับว่าอากาศในขณะนั้นวิปริต มีพายุปั่นป่วน มีคลื่นลม ฟ้าแลบแปลมปลาดและร้องคำรามอย่างน่าสยองกลัว

เพลงหน้าพาทย์ที่ไชยบรรเลงประกอบการร้องไห้คร่ำครวญ ไซ้เพลง "โศก" ซึ่งมีจังหวะที่ทำให้รู้สึกถึงลักษณะการร้องไห้ที่มีการสะอึกสะอื้น หรือลักษณะของคนที่กำลังจะตาย ที่มีการสะอึกหรือชักกระตุก ถีบข้าง ห่างบาง กระชั้นตึก ๆ กันบ้าง (๖)

รำบทร

ได้แก่การรำความบทของ มหเจรจา ในการเล่นละคอน ผู้เล่นจะต้องแสดงท่าทางรำไปตามถ้อยคำซึ่งมีผู้ร้องหรือเจรจาทางหาก

นายชนิต อัญโพธิ์ ได้กล่าวถึงเรื่องรำบทรไว้ดังนี้

ถ้าผู้เล่นละคอนรำทอดแขนไปข้างหน้า งอศอกนิด ๆ ตั้งข้อมือให้ฝ่ามือหันออกไปข้างนอก แล้วสั่นฝ่ามือไปมา หมายความว่า ปฏิเสธ หรือเท่ากับพูดว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่เอา ไม่ใช่ ไม่รู้ ไม่กลัว หรือคำปฏิเสธอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๖) มนตรี ตราโมท, "รำหน้าพาทย์", โชน (พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๕๐๐), หน้า ๑๒๓.

ถ้าผู้เล่นละคอนรำแ่มมือทอกแซน กวักฝ่ามือเข้ามาหาตัว หมายความว่าเรียกให้เข้ามาหา

ถ้าผู้เล่นแ่มมือแ่มมือโบกออกไป หมายถึงว่าสั่ง หรือบอกให้ออกไป

ถ้าผู้เล่นแ่มมือทั้งสอง ทอกแซนออกไปข้างหน้า แล้วม้วนข้อมือพลิกแ่มผาย หงายฝ่ามือทั้งสอง ออกไปข้างหน้า หมายความว่าตาย

ถ้าผู้เล่นแ่มฝ่ามือทั้งสอง ไขว้มือกายซ้อนกัน แล้วเอาฝ่ามือทั้งสองประทับไว้ที่ทรงอก หมายความว่ารัก หรือกำลังมีความรัก

ถ้าผู้เล่นเอาฝ่ามือทั้งสองที่ประทับอยู่ที่ทรงอกนั้นขมลงถี่ ๆ ที่หน้าอก หมายความว่ากำลังเคียดแ่มร้อนใจ

ถ้าผู้เล่นเอามือทั้งสองขำไขว้โอบไว้ที่สะเอวของตนแล้วเดินช้า ๆ หมายความว่ากำลังมีทุกข์โศก

ถ้าผู้เล่นยกมือขวาขึ้นแล้วกางนิ้วหัวแ่มมือออกไปจากนิ้วทั้งสี่ แล้วไขว้ของระหว่างนิ้วหัวแ่มมือ กับนิ้วชี้กรอมแ่มไว้ที่หน้าอก หมายความว่ากำลังร้องไห้ และถ้าหากสะทอนลำตัวขึ้นลงไปมาพร้อม กันด้วย หมายความว่ากำลังสะอึกสะอื้น

ถ้าผู้เล่นไขว้มือซ้ายจับนิ้วกั้นมาใกล้ริมฝีปากบน หมายความว่าขี้แ่มหรือดีใจ และถ้าหาก สะทอนลำตัวไปมาพร้อมกันด้วย หมายความว่ากำลังหัวเราะ

ถ้าผู้เล่นไขว้ฝ่ามือหนึ่งมือไต่สไปมาที่กานคอคอนไต้หู ส่วนอีกมือหนึ่งกำนิ้วทั้งสี่ไว้ แล้วไขว้ นิ้วชี้ฟ้าคางลงไปข้างหน้า พร้อมกับกระเทียมเท้าลงไปบนพื้น หมายความว่าโกรธ (๗)

ละคอนรำประเภทต่าง ๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ละคอนรำในสมัยกรุงศรีอยุธยา แยกประเภทออกไ้ตามแบบแผนเป็น ๓ ประเภท คือ

(๗) ธนิก อยู่โพธิ์, โขน (พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๕๐๐), หน้า ๑๒๖ - ๑๒๗.

๑๐. ละคอนชาตรี เป็นภรรยาของละคอนรำกั๋งแก่โบราณ มีการเล่นอย่างลึกลับ ๆ และง่าย ๆ เรื่องที่นิยมเล่นกันคือ พระรถเสน กับนางมโนห์รา แต่ความนิยมเรื่องนางมโนห์รามีมากกว่า อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้เอง ละคอนชาตรีจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "มโนห์ราชาตรี"

ละคอนชาตรีมีตัวละคอนที่เป็นชายล้วน เล่นอยู่เพียง ๓ ตัว ได้แก่

ตัวทำบทเป็นผู้ชาย หรือตัวพระ เรียกว่านายโรงหรือเป็นเครื่อง

ตัวทำบทเป็นผู้หญิง หรือตัวนาง เรียกว่านาง

ตัวทำบทเป็นเด็กเล็ก หรือตัวตลก อาจเป็นญาติ ยักษ์ พราน ยาย ตา หรือสัตว์เดรัจฉาน เช่น ฆ่า และ นกก็ได้

ตำนานละคอนชาตรีนั้นตามที่ปรากฏ มีเล่ากันอยู่หลายแบบด้วยกัน เช่นตำนานละคอนชาตรีจากหนังสือของ กรมศิลป์ากร (๔) กับตำนานละคอนชาตรีจากคำบอกเล่าของขุนอุปถัมภ์นารากร (พุ่มเทวา) (๕) ก็มีเนื้อเรื่องแตกต่างกัน มีสรุปในตอนท้ายเท่านั้นที่ความตรงกันว่า ผู้ที่เป็นครูละคอนชาตรีแต่เดิมชื่อ ขุนศรีพิชชาหรือขุนศรีศรีพิชชา และละคอนชาตรีนั้นเกิดและเล่นกันอย่างแพร่หลายอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. ละคอนนอก คือละคอนรำอีกประเภทหนึ่งซึ่งผู้เล่นเป็นชายล้วน เป็นละคอนที่มีวิวัฒนาการมาจากละคอนมโนห์ราหรือชาตรี โดยขยายวิธีเล่น เพลงที่ไพเราะ ตลอดจนเครื่องดนตรีประกอบให้พิสดารออกไป ทั้งเรื่องที่ใช้เล่นก็มากกว่าละคอนชาตรี อย่างไรก็ตาม ละคอนนอกก็ยังคงมีความคล้ายคลึงกับละคอนมโนห์ราชาตรีอยู่มาก

(๔) ธนิต อยู่โพธิ์, พิธีไหว้ครู ตำราครอบโขนละคอนพร้อมด้วยตำนานและคำกลอนไหว้ครูละคอนชาตรี, (พระนคร: กรมศิลป์ากร, ๒๕๐๓), หน้า ๕๑ - ๕๓.

(๕) ขุนอุปถัมภ์นารากร เป็นผู้และมีชื่อเสียงโด่งดังในทางรำมโนห์ราในอุทิศ ประมาณ ๕๐ ปีมาแล้ว คำอธิบายเรื่องนี้มีอยู่ในหนังสือ เพลงพื้นเมืองภาคใต้ "เพลงร้องเรือหรือเพลงกล่อมเด็ก"

๓๐. ละครโน เป็นละคอนที่เล่นเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ เรื่องอุณรุท และเรื่องอิเหนา เท่านั้น เป็นละคอนที่ไชยหญิงเล่นล้วน เนื่องจากในสมัยโบราณนั้นผู้หญิงเล่นแก้การพ่อนรำผู้ชาย เล่นโขนและละคอนนอก เมื่อพระมหากษัตริย์โปรดให้มีละคอนผู้หญิงขึ้น ละคอนนี้เล่นแต่ในราชสำนัก จึงเรียกว่าละคอนใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาคำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า ละคอนในเป็นละคอนที่เกิดขึ้นภายหลังแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และทรงกล่าวถึงละคอนในไว้ว่า

อันมูลเหตุที่จะมีละครผู้หญิงขึ้นในสยามประเทศนี้ ยังไม่พบเรื่องราวกล่าวไว้ ณ ที่ใด จึงได้แก้อรรถาธิบายโดยเค้าเงื่อนอันมีในเรื่องตำนานของโขนละคร สันนิษฐานว่าชั้นเดิมเห็นจะเป็นด้วยพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ซึ่งครองกรุงศรีอยุธยา (บางทีจะเป็นชั้นในก่อนรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์) ทรงพระราชดำริให้นางรำเล่นระบำเข้ากับเรื่องไสยศาสตร์ เช่นให้แต่งเป็นเทพบุตรเทพธิดา จับระบำเข้ากับเรื่องรามสูร เป็นต้น เห็นจะเล่นระบำเช่นกล่าวในราชพิธีอันใดอันหนึ่งในราชนิเวศน์ เป็นทำนองเช่นเล่นดึกคำมรพท์ที่กล่าวมาเป็นเดิมก่อน บางทีจะเป็นระบำเรื่องนี้เองที่เป็นต้นตำรับละครใน จึงได้เล่นระบำเรื่องรามสูรเบิกโรงละคร ในมาจนในกรุงรัตนโกสินทร์นี้ ทำนองเมื่อเล่นระบำเป็นเรื่องขึ้นแล้ว จะเลยเป็นแบบแผนสำหรับเล่นในการพระราชพิธีภายในพระราชนิเวศน์ เหมือนอย่างที่โขนหลวงเคยเล่นการพระราชพิธีข้างภายนอก ครั้นต่อมาจะเล่นระบำให้เรื่องแปลกออกไป จึงเลือกเอาเรื่องโขนบางตอนที่เหมาะแก่กระบวนพ่อนรำ เช่นตอนอุณรุทในเรื่องกฤษณาวตาร เป็นต้น มาดัดปรุงกับกระบวนละคร ดึงข้อมให้พวกนางรำของหลวงเล่น ครั้นเล่นก็เห็นว่าดี จึงให้มีละครผู้หญิงของหลวงขึ้นแก่กันมา ต้นเดิมของละครผู้หญิงน่าจะเป็นเช่นว่ามานี้ ชั้นแรกเห็นจะเล่นแต่เรื่องอุณรุท แล้วจึงให้หัดเล่นเรื่องรามเกียรติ์อีกเรื่อง ๑ บางทีจะเป็นเพราะเหตุที่เอาเรื่องอุณรุทไปให้นางรำของหลวงเล่นนั่นเอง โขนจึงมิได้เล่นเรื่องกฤษณาวตารต่อมา คำที่เรียกว่า "ละครใน" เขาใจว่าจะมาแต่เรียกกันในชั้นแรกว่า "ละครนางใน" หรือ "ละครข้างใน" แล้วจึงเลยเรียกแต่โดยย่อว่า "ละครใน" (๑๐)

(๑๐) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาคำรงราชานุภาพ, เรื่องเดิม, หน้า ๑๔ - ๑๗๐

ความหมายของละคอนนอก

ละคอนนอกนี้ แต่โบราณทีเดียวก็เป็นละคอนพื้นเมืองทั่ว ๆ ไป คงเรียกว่า ละคอนเฉย ๆ เพราะยังไม่มีการที่จะทำให้เกิดการแบ่งประเภทสำหรับเรียกชื่อ จนกระทั่งเกิดมีละคอนผู้หญิงในพระราชฐานชั้น จึงได้มีการตั้งชื่อเรียกให้เห็นความแตกต่างกันขึ้น โดยเรียกละคอนพื้นเมืองที่ผู้ชายเล่นอยู่ทั่ว ๆ ไปนั้นว่า ละคอนนอก และเรียกละคอนที่เล่นในพระราชฐานว่า ละคอนใน นอกจากนี้ละคอนนอกกับละคอนในยังมีความแตกต่างกันในเรื่องอื่น ๆ อีก เช่น เพลง เพลงร้อง และเพลงที่ฟาทบที่ไ้ประคิษฐ์ขึ้นใช้โดยเฉพาะสำหรับละคอนทั้งสองแบบนี้ก็ยังมีชื่อเรียกบ่งไว้ชัดเจนหลายเพลง เช่น ซ่าป็นอก ซ่าป็นใน โอโลมนอก โอโลมใน โอชากรีนอก โอชากรีนใน ปิ่นตลิ่งนอก ปิ่นตลิ่งใน เป็นต้น

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องละคอนนอกและละคอนในไว้ว่า

ละครในคือละครผู้หญิงของหลวงสำหรับเล่นในกาพระราชมหิ เล่นแต่เรื่องรามเกียรติ์ เรื่องอุณรุท กับเรื่องอิเหนา ๓ เรื่องเท่านั้น ละครนอกคือละครที่ราษฎรเล่นกันในพื้นเมือง ทั่วละครเป็นชายทั้งนั้น เพราะแต่โบราณมีพระราชบัญญัติห้ามมิให้ผู้นอนมีละครผู้หญิง (ทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อรัชกาลที่ ๔ กรุงรัตนโกสินทร์) ละคอนนอกเล่นเรื่องต่าง ๆ เว้นแต่เรื่องรามเกียรติ์ เรื่องอุณรุท กับเรื่องอิเหนาที่เป็นเรื่องสำหรับละครใน เพราะฉะนั้น บทละครเรื่องอื่น ๆ นอกจาก ๓ เรื่องนั้น จึงเรียกว่า บทละครนอก (๑๑)

ดังนั้น ละคอนนอกจึงเป็นละคอนนอกวง นอกฐานันท์ มีตัวละคอนเป็นชายล้วน แต่ในสมัยที่ต่อมาคือสมัยรัตนโกสินทร์ แม้จะมีละคอนที่ผู้ชายหญิงเล่น หากไม่ได้เล่นเรื่องรามเกียรติ์ เรื่องอุณรุท และเรื่องอิเหนาแล้ว ก็เรียกว่าเป็นละคอนนอกทั้งสิ้น นอกจากนี้ ละคอนนอกกับละคอนใน ยังมี

(๑๑) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, "ตำนานบทละครนอกรัชกาลที่ ๒", บทละครนอกรวม ๒ เรื่อง, (พระนคร: ศิลปบรรณาการ, ๒๕๐๑), หน้า ข - ค.

กระบวนการเล่นผิดกัน ละคอนนอก มุ่งที่จะใหญ่ได้รับความบันเทิงจากเนื้อเรื่อง จึงพยายามเล่นให้โคเนื้อเรื่องมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และทองมีบทกลไปกษาหรือหยามโลนปะปนอยู่ด้วยเสมอ เพราะทองการให้ถึงอกถึงใจผู้ดู ส่วนละคอนในนั้น ศิลปการรำสำคัญมาก มุ่งที่จะใหญ่ได้เห็นลีลาอันอ่อนช้อยสวยงาม เนื้อเรื่องจึงไม่สำคัญ ในการเล่นครั้งหนึ่ง ๆ อาจจะทำเนื้อเรื่องไปได้ไม่มาก

ประวัติความเป็นมาของละคอนนอก

เป็นที่เข้าใจกันว่าการเล่นละคอนรำของไทยนั้น เกิดขึ้นในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมอสีเออร์ เคอ ลาดูแบร์ เอกอัครราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ เลาไว้ในจดหมายเหตุนางสาวคาร พระราชอาณัติกรมสยาม เมื่อครั้งเข้ามาทูลพระราชสาส์น ณ กรุงสยาม ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประมาณ พ.ศ. ๒๒๓๐ เกี่ยวกับการเล่นที่แสดงบนเวทีของไทยว่ามี ๓ ชนิด คือ โขน ละคอน และระบำ ลาดูแบร์กล่าวถึงละคอนไว้ดังนี้

การละเล่นที่ชาวสยามเรียกว่าละครนั้น เป็นกลอนแถมกับคำเจรจา เรื่องหนึ่งเล่นตั้งแต่เช้า ๒ โมงจนถึงทุ่ม ๑ ตลอด ๓ วัน ๓ คืนจึงจะจบ เป็นทำนองพงสาวคารอย่างขลัง มีตัวละครร้องเป็นหลายคน บรรดาที่ออกมาอยู่กลางโรง แล้วเมื่อถึงบทใดคนหนึ่งก็ร้อง คือละครตัวหนึ่งร้องเล่าเรื่องพงสาวคาร และตัวละครนอกนั้นใครเป็นกัณฑ์ไหนถึงบทกัณฑ์นั้นก็ร้อง แต่ตัวละครที่ร้องนั้นล้วนเป็นชายทั้งนั้น ไม่มีหญิงเลย (๑๖)

หลักฐานอีกประการหนึ่งที่ยืนยันว่าละคอนรำเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่หลักฐานจากศิลาจารึกเมืองชัยนาท จารึกหลักที่ ๕๗ กล่าวถึงการสมโภชน์พระบรมธาตุที่เมืองชัยนาท เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๖ ว่า "มีแจ่งสังคายนาวันหนึ่ง มีพระไตรปิฎกวันหนึ่ง มีพระมหาชาติวันหนึ่ง แลยกแต่งเครื่องสักการบูชา แล ราชวิจิตรของคอกไม้ไผ่เทียนมีประการต่าง ๆ โขน หนึ่ง ละคอน..." (๑๓)

(๑๖) ลาดูแบร์, จดหมายเหตูลาดูแบร์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (ผู้แปล), (๒ เล่ม, พิมพ์ครั้งที่ ๑, เล่ม ๑, พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๐๕, หน้า ๒๑๐.

(๑๓) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์, ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๔ (พระนคร: สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), หน้า ๑๖๓ - ๑๖๔.

งานสมโภชในปี พ.ศ.๒๒๖๑ เกิดขึ้นหลังรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประมาณ ๓๐ ปี พ.ศ. ๒๒๖๑ นี้เป็นระยะก่อนรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ เขาใจว่าละคอนที่เล่นในงานสมโภชพระบรมธาตุที่เมืองชัยนาทนี้ เป็นละคอนนอก เพราะยังคงใช้คำว่าละคอนเฉย ๆ

แบบแผนการ เล่นละคอนนอก

วิธีเล่น

วิธีเล่นละคอนนอกนั้น เล่นอย่างพยายามที่จะให้เรื่องดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ใหญ่โต ใหญ่โต เรื่องราวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สดกแทรกบทตลกขบขันและการ เล่นอย่างโลดโผน บางครั้งก็คิดจะพยายามโสน เนื่องจากเป็นที่พอใจของผู้ดู ถ้าหากว่าคอนใหม่มีช่องทางพอที่จะเล่นตลกได้ ก็มักจะเล่นบทตลกกันอยู่ตอนนั้นนาน ๆ โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่ผ่านไป หรือคำนึงว่าบทตลกนั้นจะเหมาะกับเนื้อเรื่องตอนนั้นหรือไม่ ตัวละคอนที่เป็นท้าวพญาหากษัตริย์หรือนางพญาอาจจะลบท่วงมาเล่นตลกคลุกคลีกับพวกเสนาข้าราชการบริวารก็ได้ และบางตอนก็ละเลยขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีเสีย

เมื่อละคอนนอกมีความมุ่งหมายในการ เล่นดังนี้ บทที่แต่งขึ้นสำหรับใช้เล่นละคอนนอกจึงค่อนข้างให้รวบรัด ไม่ยืดเยื้อ ไม่ใช้ภาษาที่หรูหรายากแก่การ เข้าใจ ไซ้ด้อยคำอย่างตลาด เปิดช่องไว้ให้เล่นตลกได้มาก ๆ ศิลป์ในการรำก็ต้องทำให้กระฉับกระเฉงว่องไว เหมือนกับกิริยาท่าทางของชาวบ้าน อิริยาบถต่าง ๆ ต้องเน้นให้กระปรี้กระเปร่า แคล่วคล่อง ปราดเปรี้ยว เพื่อมีใหญ่ดูรู้ลึกว่าตัวละคอน ท่าบทรืดอาดไม่ทันใจ

ผู้เล่นละคอนนอกจะคงมีความแคล่วคล่องว่องไวในคำณการรำ การร้อง และสามารถคิดหาคำพูดมาใช้ในการเล่นได้อย่างทันท่วงทีสมกับเหตุการณ์ เพราะเวลาที่เล่น ตัวละคอนจะต้องพูดเอง และบางบทก็ต้องร้องเองไม่ว่าจะเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องหรือบทตลก เพลงที่ร้องและเพลงขับพิาทย์ที่ไซ้บรรเลงประกอบการ เล่นก็ต้องบรรเลงให้เหมาะสมกับบทบาทในการรำ คือใช้จังหวะค่อนข้างเร็ว มักเป็นเพลงชั้นเดียว หรือเพลงสองชั้นที่มีจังหวะรวบรัด (๑๔)

(๑๔)

เพลงชั้นเดียวมีจังหวะเร็ว มีประโยคสั้น ๆ เพลงสองชั้นคือเพลงชั้นเดียวที่แกงขยาย ทำนองและจังหวะช้ากว่าเพลงชั้นเดียว เพื่อไซ้รองประกอบการ เล่นละคอน

ประเพณีการเล่นละคอนนอก

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ถ้ามีการเล่นละคอนนอกในเวลากลางวัน ก็จะเริ่มเล่นตั้งแต่เช้า ก่อนที่จะเล่น ปี่พาทย์จะบรรเลงโหมโรงก่อน เมื่อเล่นไปถึงเวลาเที่ยงก็จะหยุดพักกลางวัน และเมื่อจะเล่นต่อไปในเวลาบ่าย เวลาเย็น ปี่พาทย์ก็จะบรรเลงโหมโรงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ดูทราบ

ลักษณะของโรงละคอนและฉาก

ลักษณะของโรงละคอนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผู้ดูสามารถดูได้ทั้ง ๓ ด้าน อีกด้านหนึ่งมีฉากขึ้นไว้เป็นเตี้ย มีประตูสำหรับเขาคอกสองข้างของฉาก หน้าฉากตรงกลาง ตั้งเตี้ยไว้สำหรับให้ตัวละครนั่ง ทางด้านหลังฉากเป็นที่พักและที่สำหรับแต่งตัวของตัวละคร

การเล่นละคอนนอกไม่มีการเปลี่ยนฉากไปตามท้องเรื่อง เนื่องจากไม่นิยมแบ่งตอนตัดฉาก จึงไม่มีการสร้างฉากขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินเรื่องตอนหนึ่ง ๆ เพราะถือว่าถ้าสร้างฉากขึ้นประกอบเรื่องแล้ว ฉากจะขมความงาม ความเด่นของตัวละคร และศิลปการรำไห่คอยลงไป ทำให้ผู้ดูพะวงถึงส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือไปจากตัวละคร ดังนั้นฉากจึงไม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเล่นละคอนนอก ผู้ดูจะคงใช้จินตนาการเอาเองว่า ขณะที่ตัวละครทำบทบาทอยู่นั้น ฉาก ควรจะเป็นอย่างไร แม้ว่าตัวละครจะสมมุติตนเองให้อยู่ในพระราชวัง ป่าเขาลำเนาไพร หรือสถานที่แห่งใด ก็จะทำบทบาทวนเวียนอยู่ที่หน้าฉากและเตี้ยที่ตั้งไว้เท่านั้น ฉากหรือม่านที่กันไว้นี้เรียกว่า "ฉากตาย" ไข้อยู่ตลอดเวลาที่เล่นละคอน

ในสมัยรัตนโกสินทร์ ไทยได้รับอิทธิพลจากละคอนตะวันตก เนื่องจากไทยมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศมากขึ้น คนไทยที่ได้พบเห็นวิธีการเล่นละคอนของตะวันตก จึงนำเอาวิธีการนี้มาไว้กับละคอนไทย คือการเปลี่ยนฉากไปตามท้องเรื่อง และนิยมแต่งฉากให้สวย การสร้างฉากจะทำให้เรื่องที่ได้เล่นมีความสมจริงขึ้น ทั้งผู้ดูก็จะรู้สึกสนานขึ้นด้วย

เครื่องแต่งตัวของละคอนนอก

ในสมัยที่เริ่มมีการเล่นละคอนนอก ตัวละครแต่งตัวเหมือนคนสามัญ เนื่องจากเป็นละคอนของชาวบ้าน แต่แต่งให้รักดูเพื่อทำบทบาทให้สะดวก ถ้าหากตัวละครทำบทบาทเป็นกษัตริย์ ก็เอาผ้าขาวมา

หุ้มสไบเฉียงใหญ่ว่าเป็นหญิง ถ้าทำบพทเป็นยักษ์ ก็ใส่หน้ากากหรือใช้สีเขียนหน้า ดังนั้นตัวละคร
ที่ทำบพทเป็นกัวยพระ จึงอาจจะไม่สวมเสื้อ เขาใจว่าการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามแพรวพราว
จะเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อมีการเล่นละครกันแพร่หลายแล้ว (๑๕)

การที่ละครนอกมีวิวัฒนาการทางด้านการแต่งกายจนเปลี่ยนไปจากเค้าเดิมมาก อาจเกิด
จากสาเหตุดังนี้

๑. ในสมัยแรก ละครชาตรียังไม่มีการแต่งตัวโดยใช้เครื่องทรงอย่างกษัตริย์ ตัวละคร
ก็แต่งตัวอย่างคนสามัญ ตามตำนานกล่าวว่า ชุนทรีศรีทศา ได้รับพระราชทานเครื่องทรงจากกษัตริย์โค้แก่
เทริก (๑๖) ขญา (๑๗) เจียระบาท (๑๘) ลังวาล (๑๙) ทัมทรวง (๒๐) หางหงส์ (๒๑)
จึงให้ตัวละครที่ทำบพทเป็นท้าวพญาหรือกษัตริย์แต่งตัวอย่างกษัตริย์ เรียกว่าตัวยืนเครื่อง ละครนอก
อาจจะได้แบบอย่างการแต่งกายมาจากละครชาตรีที่แต่งตัวอย่างกษัตริย์นี้เอง

๒. เมื่อเกิดมีการเล่นละครในขึ้น ผู้หญิงที่เล่นละครในจะไม่สวมเสื้อ เล่นละคร
เหมือนผู้ชายไม่ได้ จึงมีผู้คิดประดิษฐ์เครื่องแต่งตัวสำหรับละครในผู้หญิง ซึ่งย่อมจะมีความสวยงาม
อาจทำให้ละครนอกเอาอย่างได้

(๑๕) เรื่องเกี่ยวกับเครื่องแต่งตัวละครนอกนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราช
านุภาพ ทรงสันนิษฐานไว้ในหนังสือ "ตำนานละครอิเหนา" หน้า ๒๐ - ๒๑.

(๑๖) เครื่องประดับศีรษะรูปมงกุฎอย่างเกี้ยว มีกรอมหน้า

(๑๗) เครื่องสวมศีรษะรูปคล้ายมงกุฎ

(๑๘) ผาคาดเอว

(๑๙) สร้อยเครื่องประดับชนิดหนึ่ง ใช้คล้องสะพายแล่ง

(๒๐) เครื่องประดับอก

(๒๑) ทางกระเบนที่จับและปล่อยให้ลอยอยู่ข้างหลัง

เมื่อมีการ เล่นละคอนกันแพร่หลาย ก็ทำให้มีผู้คิดประดิษฐ์เครื่องแกงตัวสำหรับตัวละคอน ให้สวยงามพิสดารยิ่งขึ้น จนกระทั่ง "...แกงตัวควยเสือด่าที่ปักควยกัน เลื่อมแพรวพราว กระจิบสวม ขญา และรัศมีเกลามีหยอกหรือไม่หยอก ตลอดจนบันจุเห็จ และกระบังหน้ารูปต่าง ๆ แล้ว แกะเนื้อเรื่อง..." (๒๒)

เครื่องดนตรีที่ไซมร เพลงประกอบการ เล่นละคอนนอก

เครื่องดนตรีที่ไซมร เพลงประกอบการ เล่นละคอนเรียกว่า ปี่พาทย์ ซึ่งหมายถึง เครื่องดนตรี ที่ไซตี เป่า

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปี่พาทย์ที่ไซมร เพลงประกอบการ เล่นละคอนว่ามีอยู่ ๒ ประเภท คือ ปี่พาทย์สำหรับมร เพลงประกอบการ เล่นละคอนชาครี เรียกว่า ปี่พาทย์ชาครี และปี่พาทย์สำหรับมร เพลงประกอบการ เล่นละคอนนอก ละคอนใน เรียกว่า ปี่พาทย์เครื่องห้า หรือ เบญจสุริยางค์

ปี่พาทย์ชาครีมีเครื่องมร เพลงอยู่ ๕ สิ่ง คือ ปี่ ทัมไมที่ ๑ ทัมไมที่ ๒ กลองและฆ้องคู่ ปี่พาทย์เครื่องห้าในสมัยแรก มีเครื่องมร เพลงอยู่ ๕ สิ่ง คือ ปี่ใน ฆ้องวง ตะโพน กลองทัดลูกเดียว และฉิ่ง เมื่อลาลูแมร์กล่าวถึงเครื่องดนตรีไทยนั้น กล่าวถึงปี่ว่า "...เครื่องเป่ามัฐบางอย่างเรียก ปี่".... (๒๔)

กล่าวถึงฆ้องวงว่า "ชาวสยามเรียกว่าพาทย์ของ พาทย์ของนั้นล้วนผูกไว้ต่อกัน ทุกอันกับไม้สั้น ๆ และตั้งเป็นวงมีขอบไม้...รูปร่างเหมือนงามเหล็กยึดล่อเก้าอี้คนที่ เครื่องดนตรีอันนี้ซึ่งชักสมาธิอยู่ตรงกลาง ที่พาทย์ของควยไม้สองอัน ๆ หนึ่งถือมือขวา อีกอันหนึ่งถือมือซ้าย" (๒๕)

(๒๒) เครื่องรัศมีเกล่าที่ไม่มีหยอก

(๒๓) มินตรี ทราโมท, การละเล่นของไทย (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๔๕๗), หน้า ๗.

(๒๔) ลาลูแมร์, เรื่องเดิม, หน้า ๓๐๐.

(๒๕) เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐๑.

กล่าวถึงตะโพนว่า "...ตะโพนนี้รูปร่างเหมือนถัง (ฝรั่ง) คนที่เอาเชือกโยงแขวนคอไว้ข้างหน้า ที่ตรงหนึ่งทั้งสองข้างควยกำมือ..." (๒๖)

กล่าวถึงกลองทัดว่า

ยังมีกลองฝรั่งแท้ ๆ ชาวสยามเรียกกลอง แต่มาครว่ากลองสยามย่อมกว่าของเรา(ฝรั่ง) ก็ไม่แขวนไหล่เหมือนเรา (ฝรั่ง) เอาหนึ่งข้างคานหนึ่งข้างลงกับพื้น และที่ทางหนึ่งอีกด้านหนึ่ง คนที่นั่งชัศสนาที่ตรงหน้ากลอง พอใจไขกลองอย่างนี้เข้ากับเสียงดนตรีต่าง ๆ ควบ... แต่ไม่มีใครจะได้ใช้เข้ากับเสียงคนร้อง มักไขกลองก่อนเมื่อยามโชนหรือละครจะทำเพลง (๒๗) เชน ๆ รำ ๆ

ปีพาทย์เครื่องห้าที่ไซมรรเลงประกอบการ เล่นละคอนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบต่อมาถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ (๒๘)

๑. ปี่ เป็นเครื่องดนตรีสำหรับเป่า มักทำด้วยไม้แก่นหรือไม้จริง เช่นไม้ชิงชันและไม้พะยุง กลึงให้เป็นรูปร่างทวยานทวยและตรงกลางป่อง ข้างในเจาะกลวงตลอดทั้งเสา ตอนหัวที่ใส่ลิ้นเจาะรูเล็กกว่าตอนปลาย ทั้งตอนหัวและตอนปลายนี้เขาเอาขี้มาหล่อเสริมขึ้นอีกข้างละประมาณครึ่งเซนติเมตร เรียกว่า "ทวน" ตอนหัวเรียกว่า "ทวนบน" ตอนปลายเรียกว่า "ทวนล่าง" ส่วนตอนกลางที่ป่องออกมา นั้น เจาะรูนิ้วสำหรับเปลี่ยนเสียงเรียงลงมาตามข้าง ๆ เลาปี ๒ รู โดยเจาะรูทวนบนเรียงลงมา ๔ รู แล้วเว้นระยะเล็กน้อย เจาะรูทวนล่างอีก ๒ รู ตอนกลางของเลานี้มักกลึงขั้วเป็นเกลียวคู่ ๑๔ คู่ เว้นระยะพองาม ตอนหัวและตอนปลายขั้วอีกข้างละ ๔ เกลียว เกลียวขั้วเหล่านี้มีไว้สำหรับกันลื่น และทำให้รูปร่างของปี้นาคูขึ้น

(๒๖) เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.

(๒๗) เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓๐.



(๒๘) ปัจจุบันละคอนนอกไซมรรเลงประกอบอยู่ ๒ ประเภท คือปีพาทย์เครื่องห้า กับปีพาทย์เครื่องคู่ ซึ่งเพิ่มเติมขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์, ปีพาทย์เครื่องคู่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ ๑.ปี่ใน, ๒.ปี่นอก, ๓.ระนาดเอก, ๔.ระนาดทุ้ม, ๕.ฆ้องวงใหญ่, ๖.ฆ้องวงเล็ก, ๗.ตะโพน ๘.กลองทัด, ๙.ฉิ่ง ๑ คู่, ๑๐.ฉาบ ๑ คู่, ๑๑.โหม่ง

ที่รูสำหรับเป่าคอนทวนบนไสลิ่งซึ่งทำด้วยไมศาลซ้อนกัน ๔ ชั้น ตัดเป็นรูปกลมผูกติดกับท่อลมเล็ก ๆ ท่อลมนี้เรียกว่า "กำพวด" ทำด้วยทองเหลือง เงิน นาก หรือโลหะอย่างอื่น ยาวประมาณ ๕ เซนติเมตร วิธีผูกเชือกไสลิ่งไมศาลติดกับกำพวดนั้นเรียกว่า "ผูกตะกรุดเบ็ด" ทรงหัวกำพวดที่จะสอดเข้าไปในช่องทวนบนของบีโศกว่าทางที่ผูกไสลิ่งไมศาลเล็กนอย มักใช้เส้นคายถักหรือเคียน แล้วสอดเข้าไปในเลาบีโศมิกที่พันตาย

๒. ข้องวง เป็นเครื่องดนตรีสำหรับตี ตัวข้องวงใช้คอนทวนไป่งทำเป็นร้าน สูงประมาณ ๒๔ เซนติเมตร ทวยเส้นนอกกับทวยเส้นใน ห่างกันประมาณ ๑๔ - ๑๗ เซนติเมตร คัดให้โค้งเป็นวงกลมไปเกือบรอบตัวคนนั่งตี มีช่องไว้สำหรับเป็นทางเข้าอยู่ข้างหลังคนตี ช่องนี้กว้างประมาณ ๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร ขนาดของวงกว้างจากขอบวงในทางซ้ายไปถึงขอบวงในทางขวา กว้างประมาณ ๘ เซนติเมตร จากขอบวงด้านหน้าไปถึงด้านหลังกว้างประมาณ ๖๖ เซนติเมตร เพื่อให้คนที่นั่งขัดสมาธิเวลาที่ไต่สาย แล้วเจาะรูลูกช่อง ใช้เชือกหนังร้อยผูกกับเรือฆ้องใหม่ลูกฆ้องหงายขึ้น ผูกเรื่องลำคัมขนาดลูกคนไปหาลูกยอด คือตั้งแก่ลูกใหญ่ไปหาลูกเล็ก ลำคัมเสียงจากต่ำไปหาสูง ข้องวงหนึ่งมีจำนวน ๑๖ ลูก ลูกคนวัดเส้นผ่าศูนย์กลางไปประมาณ ๑๒ เซนติเมตร อยู่ทางขวามือคานหลังของผู้ตี เวลาที่ใช้ไม้ตีทำด้วยแผ่นหนังตีเป็นรูปวงกลมเจาะกลาง สอดคานไม้สำหรับมือถือ ข้องวงหนึ่งใช้ไม้ตี ๒ อัน โดยถือข้างละมือ

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ข้องวงมีขนาดเดียว ใช้บรรเลงผสมวงปี่พาทย์ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ มีผู้สร้างข้องวงขึ้นอีกขนาดหนึ่ง วงเล็กกว่าขนาดเดิม จึงเรียกข้องวงอย่างเดิมกันว่า "ข้องวงใหญ่"

๓. ตะโพน เป็นเครื่องดนตรีสำหรับตี มีลักษณะป่องตรงกลาง มีหน้า ๒ หน้าสำหรับชิงหนัง และมีเท้ารองให้ตะโพนวางนอนอยู่บนเท้า ใช้ฝ่ามือซ้ายขวาตีไต่ทั้งสองหน้า ตัวตะโพนทำด้วยไม้สักหรือไม้ขนุน เรียกว่า "หุ่น" ขุดแคะให้เป็นโพรงข้างใน ขึ้นหนังทั้งสองหน้าและคึงด้วยสายหนังโยงเรียงเสียงที่เรียกว่า "หนังเรียด" หน้าคานหนึ่งใหญ่ กว้างประมาณ ๒๕ เซนติเมตร เรียกว่า "หน้าเพ่ง" ต้องคิกข้าวสุกบดผสมขี้เถ้าสำหรับฉาบเสียง หน้าอีกคานหนึ่งเล็ก กว้างประมาณ ๒๒ เซนติเมตร เรียกว่า "หน้าตัก" ตัวตะโพนยาวประมาณ ๔๘ เซนติเมตร ทรงรอบขอบหนังที่ชิงหน้า ถักด้วยหนัง

ก็เกลียวเส้นเล็ก ๆ เรียกว่า "ไส้ละมาน" แล้วจึงเอาหนังเรียกร้อยในช่องของไส้ละมานทั้งสองหน้า โดยเรียงไปโดยรอบจนไม่เห็นไม้หุ่น แล้วมีหนังพันคอกกลางเรียกว่า "รัดคอก" ทรงรัดคอกข้างบน ทำเป็นหูหัว ทะโพนมักหนาที่กำกับจังหวะในวงมีพาทย์

๔. กลองทัด เป็นเครื่องดนตรีสำหรับตี กลองแต่ดั้งเดิมของไทย คือกลองที่ซึ่งควยหนังสองหน้า ครึ่งหมุด เรียกว่ากลองทัด ตัวกลองทำควยไม้แก่นเนื้อเหนียวแข็ง ไขกลึงควานข้างในจนเป็นโพรง ทรงกลางป่อง ขึ้นหน้าทั้งสองควยหนังวัวหรือหนังควาย ครึ่งควยหมุดซึ่งเรียกว่า "แส" ทำควยไม้ งา กระดุกสัตว์หรือโลหะ ทรงกลางท่อนกลองคานหนึ่งมีท่วงสำหรับแขวนเรียกว่า "นุระวิง"

กลองทัดมีขนาดหน้ากว้างแต่ละหน้าวัดผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔๖ เซนติเมตรเท่ากันทั้งสองหน้า ตัวกลองยาวประมาณ ๕๐ เซนติเมตร รูปร่างกระตักรัดทองงาม เวลาไชบรรเลงตีเพียงหน้าเดียว หน้าหนึ่งคิกข้าวสุกบดผสมกับขี้เถ้าครึ่งใจกลาง แล้ววางกลองทางหน้านั้นถือว่าตะแคงขอบไว้บนหมอนหนุน และมีขาหยั่งสอดค้ำไว้ทรงนุระวิง โห้หน้ากลองอีกคานหนึ่งตะแคงลาดมาทางผู้ตี ไช้ทอนไม้ ๒ อัน สำหรับตี

๕. ระนาด เป็นเครื่องดนตรีสำหรับตีซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากกรับ เดิมเข้าใจว่าคงไชไม้กรับ ๒ อันที่เป็นจังหวะ แล้วต่อมาจนถึงเอาไม้ที่มีลักษณะเหมือนกรับหลาย ๆ อันมาวางเรียงก็ให้เกิดเสียงขึ้น อย่างหยาบ ๆ ก๊อมน และคิกทำไม้รองเป็นราววางเรียงไป มีการแก้ไขประดิษฐ์ให้ไม่มีขนาดลดหลั่นกัน ทำราวรองให้อุ่มเสียงได้ แล้วไชเชือกร้อยไม้กรับนั้นให้คิกกัน ซึ่งแขวนไว้บนราว เวลาไชไม้ก็จะเกิดเสียงกังวานลดหลั่นกันเป็นเสียงสูงต่ำตามความของการ

ต่อมาได้มีการไชซึ่งมีกับตะกั่วผสมกันคิกหัวท้ายไม้กรับที่เอามาเรียงกันนี้ เพื่อถ่วงเสียงให้ไพเราะ ยิ่งขึ้น และเรียกชื่อเครื่องดนตรีนี้ว่า "ระนาด" ซึ่งแปลว่า "เรียงกันเป็นแถว" เรียกไม้กรับขนาด ก้าง ๆ ที่เรียงกันนั้นว่า "ลูกระนาด" และเรียกลูกระนาดที่ร้อยเชือกเข้าไว้เป็นแนบเดียวกันว่า "ต้น" ส่วนราวที่อุ่มเสียงรูปคล้ายลำเรือ ทางหัวและท้ายโค้งขึ้นเรียกว่า "ราว" แนบไม้ที่ปิดหัวและท้ายราว ระนาดเรียกว่า "โชน" และเรียกรวมทั้งราวและต้นรวมกันเป็นลักษณะนามว่า "ราว"

ลูกธรรมาศทำด้วยไม้ไผ่แดง ไม้ทองและไม้แก่น เช่นไม้ชิงชัน ไม้พะยูง เก็บจำนวนลูกธรรมาศมีเพียง ๑๕ ลูก แล้วมาเพิ่มในสมัยรัตนโกสินทร์อีก ๒ ลูก รวมเป็น ๒๑ ลูก

ปีพาทย์วงหนึ่งมีระนาดเพียงรางเดียว ต่อมาเมื่อประดิษฐ์ระนาดอีกชนิดหนึ่งให้มีเสียงทุ้ม ฟังนุ่มหูขึ้น จึงเรียกระนาดอย่างใหม่นี้ว่า "ระนาดทุ้ม" และเรียกระนาดอย่างเก่าว่า "ระนาดเอก"

ระนาดเอกปัจจุบันมีจำนวนลูกธรรมาศ ๒๑ ลูก ลูกต้นขนาดยาวประมาณ ๓๕ เซนติเมตร กว้าง ๕ เซนติเมตร และหนา ๑.๕ เซนติเมตร ลูกต่อมาที่มีขนาดลดหลั่นกันลงไปจนถึงลูกที่ ๒๑ ซึ่งเรียกว่า ลูกยอด มีขนาดยาวประมาณ ๒๕ เซนติเมตร ส่วนรางนั้นมาจากจากโคนหัวรางข้างหนึ่งถึงโคนอีกข้างหนึ่งประมาณ ๑๒๐ เซนติเมตร มีเท้ารองทรงส่วนโค้งตลอดกลางเป็นเท้าเดี่ยวรูปเหมือนพานแว่นฟ้า

เครื่องดนตรีประกอบสำหรับให้จังหวะแก่วงปีพาทย์ โคนักฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีสำหรับตี ทำด้วยโลหะ หล่อเป็นรูปกลม ปากผาย ตรงกลางเป็นแฉ่งเว้า รูปร่างคล้ายถ้วยชาไม่มีก้น มีความหนาพอสมควร ฉิ่งสำหรับหนึ่งมีอยู่ ๒ คู่ แต่ละคู่ไว้ค้ำกึ่งกลางจากสุดขอบข้างหนึ่งไปจนสุดขอบอีกข้างหนึ่งประมาณ ๒ ถึง ๒.๕ เซนติเมตร เจาะรูตรงกลางแฉ่งเว้าสำหรับร้อยเชือก เพื่อสะดวกในการถือตีกระทบกันให้เกิดเสียง ในการบรรเลงเพลงปีพาทย์ประกอบการ เล่นละคอน ฉิ่งใช้สำหรับให้จังหวะ ผัดคัมกับตะโพน

จำนวนตัวละคร

สมัยแรก ละคอนนอกมีตัวละคร คอนนอก คือมีตัวพระ ๑ ตัว ตัวนาง ๑ ตัว และตัวตลกอีก ๑ ตัว เหมือนกับละคอนชาตรี จะเห็นได้จากบทละคอนบางเรื่อง เช่นเรื่องพระรถเมรี มีตัวละคร ๓ ตัว คือ พระรถ นางเมรี และม้า (๓๐) ต่อมาเมื่อมีการเล่นละคอนกันอย่างแพร่หลาย คนชอบดูละคอนกันมากขึ้น พวกละคอนจึงคิดแก้ไขกรรมวิธีการเล่นละคอนให้ดีขึ้น และแข่งขันกันว่าละคอนของใครจะดีวิเศษกว่ากัน โดยการเพิ่มตัวละครให้มากขึ้น แต่งบทให้เป็นเรื่องราวแปลก ๆ และมีเค้าโครงเรื่อง สลับซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม

(๒๘) วนิด อัญไพรี, เครื่องดนตรีไทย (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๐), หน้า ๑๑ - ๒๐.

(๓๐) เรื่องพระรถเมรีมีอีกตอนหนึ่งกล่าวถึงพระรถ นางทศนารี และม้า เป็นตอนที่นางเมรีตายไปแล้ว ลักษณะของบทละคอนเป็นส่วนวนเก่า

โอกาสที่เล่นละคอนนอก

ละคอนนอกเป็นละคอนที่ราษฎร เล่นกันในพื้นที่เมือง เล่นนอกพระราชฐาน จึงมีโอกาที่จะได้เล่นมากกว่าละคอนใน อีกประการหนึ่ง ละคอนนอกเป็นละคอนที่รับจ้างหาเลี้ยงชีพด้วย ในงานต่าง ๆ ที่ไม่ใช่งานพระราชพิธีของกษัตริย์ ก็คงมีการเล่นละคอนนอกเป็นพื้น เช่นงานสมโภชพระบรมธาตุ ชัยนาท ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก (๓๑)

ตามที่ลาลูแบร์กล่าวถึงละคอน แสดงว่าการเล่นละคอนนอกจะมีขึ้นในงานพิธีต่าง ๆ ที่ไม่ใช่งานพระราชพิธีของกษัตริย์ คือ "ละคอนนั้นมักมีในงานมงคลนิกษัตริย์ เช่น มหกรรมการฉลองโบสถ์วิหารสร้างใหม่ เมื่อเชิญพระพุทธรูปที่หล่อใหม่ขึ้นประดิษฐานในนั้น" (๓๒)

(๓๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์, เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.

(๓๒) ลาลูแบร์, เรื่องเดิม, หน้า ๒๑๑.